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น้้าตรงท่าน้้าบ้านพี่รูญเต็มปริ่มเกือบขึ้นมาบนบ้านของแกเลยเมื่อเราไปถึงช่วงแรม 2 ค้่า เลย
จากลอยกระทงมาแค่วันเดียวครับ มองเห็นซากกระทงสองสามอันลอยติดอยู่ตรงตลิ่ง พร้อมๆกับ มี
ปลากระบอกสองสามตัวลอยหัวขึ้นมาบนผิวน้้าเพื่อหาอากาศหายใจในสภาวะนี้บ่งบอกถึงปริมาณ 
อ๊อกซิเจนในน้้าที่ขาดหายไป น้้ายังมีกลิ่นแปลกๆเหมือนเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแต่ก็เบาบางลงบ้าง 
พี่รูญบอกว่าเมื่อวานออกไปกับทางกรมฯประมงท้าการวัดสภาวะน้้า เห็นบอกว่าปริมาณอ๊อกซิเจน
บริเวณใต้น้้าเกือบเป็นศูนย์เลยทีเดียว สภาวะน้้าที่แม่กลองนี่ยังคงอยู่ในภาวะ น้้าเสียอยู่ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า plankton bloom ซึ่งมักจะเป็นในช่วงนี้ที่มีน้้าไหลหลากมาจากบน
แผ่นดินซึ่งพัดพาเอาสารเคมีต่างๆที่เกิดจากการใช้กันอย่างแพร่หลายบริเวณต้นน้้าไหลมารวมตัวกัน 
และน้้าก็ไม่สามารถถ่ายเทได้อย่างสดวกจึงท้าให้เกิดน้้าเน่าเสียขึ้นมา ผลที่ได้คือ มีปลาตายลอยน้้า
เต็มไปหมดอีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วๆไป. 
 

 
ซากปลาตายเพราะน้้าเสียเมื่อ 14พย.55 

 
ลมในอ่าวพัดจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างแรงตอนเริ่มวิ่งออกมาท้าให้มีน้้ากระเซ็นมาทาง
ด้านซ้ายของตัวเรือ ทั้งๆที่กลุ่มฝนก้อนใหญ่ก็พึ่งผ่านบริเวณบางตะบูนไป คงมีหมอกบางๆอยู่ท่ัวๆไป
พร้อมทั้งแดดอ่อนๆเนื่องจากมีเมฆกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า. เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาทางศูนย์



สัตว์ทะเลหายาก มีคุณหนึ่งและคุณขาว,คุณตอง ก็มาออกเรือเพื่อท้าส้ารวจวาฬประจ้าเดือน แต่ก็ไม่
มีวี่แววของพวกเขาเลยทั้งสองวัน และ ในวันพุธและพฤหัส ก็ย้ายไปดูแถบบางปะกง ก็ได้ข่าวว่าไม่มี
วี่แววของพวกเขาเลยทั้งพี่รูญก็ออกทะเลไปเพื่อวัดสภาวะน้้าทะเลก็บอกว่าไม่ได้พบเห็นเลย 
 

 
ฟ้าหม่นๆกับทะเลเรียบๆ 

 
สภาพท้องทะเลที่เงียบสงบเอามากๆในช่วงสายๆและบ่ายๆเรียกว่าแทบจะไม่มีคลื่นลมเลยด้วยซ้้า ท้า
ให้รู้สึกอบอ้าวค่อนข้างมาก แต่ก็ท้าให้เราสามารถมองออกไปได้ไกลเอามากๆ อีกทั้งแทบทุกคนในเรือ
คราวนี้ดูจะมุ่งมั่นในการมองหาเหล่า วาฬไทย ของเราเอามากๆ มีคนถึง 8 คนรวมทั้งพี่รูญ ได้ต้ังใจ
เพ่งมองออกไปต้ังแต่ออกเรือมาและความที่ทะเลเรียบมาก แต่มีขยะลอยอยู่มากมายรวมทั้งซาก
กระทง(อีกแหละ)ที่ลอยอยู่มีเศษไม้ ต่างๆลอยอยู่ค่อนข้างมาก เมื่อถูกสภาพของช่วงทะเลหนุนให้ลอย
ข้ึนๆลงๆ ท้าให้เวลามองไกลๆ พวกเราบางคนที่ช่วยกันมองหาวาฬก็จะเกิดอาการ ชะงักบ่อยๆ ว่า..
เอ๊ะ..นั่นใช่ไหมอยู่ค่อนข้างตลอดเวลา หรือ จะเป็นเพราะ ความพยายามที่จะเอาใจช่วยตัวเองว่า เอา
น่า…ไม่เจอมาหลายวันแล้ว วันนี้น่าจะได้เจอสักทีน่า…ครับ…ขณะที่เรือวิ่งไป ค้าถามเดิมๆความคิด
เดิมๆ ความอยากเดิมๆของผมก็วกเข้ามาในหัวอีกแล้วครับ…ก็คงจะย้้าคิด..ย้้าท้า…กันอยู่อย่างนี้ไป
เรื่อยๆจนกว่า การศึกษาและการส้ารวจวาฬไทยของเราจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้ ซึ่งต้อง
อาศัย ความสนใจก้าลังคน..ก้าลังทรัพย์…ความต้ังใจ..ความอยากรู้อยากเห็น…ความรักความหวง
แหน ฯลฯอีกมากมายครับ เราถึงจะได้ค้าตอบที่จะมาตอบค้าถามในเบื้องต้นเหล่านี้ได้บ้างว่า …วาฬ
ต้ัง 30 กว่าตัวเขาหายไปไหนหมดนะ? อะไรท้าให้เขาตัดสินใจว่าวันน้ีจะไปหากินทางไหน? พวกเขา
ขณะนี้อยู่ไหน? 



ต่างๆเหล่านี้ครับ…นี่ถือเป็น ค้าถามพื้นฐานเอามากๆท่ีจนป่านนี้เรายังไม่ได้ค้าตอบเหล่านี้ได้เลยสัก
นิด. อย่างในขณะที่เวลาก็เข้าไปบ่ายสามโมง แล้ว เราแล่นเรือไปตามความคุ้นเคย ความคาดว่า
น่าจะเป็น..ไปถึงเกือบ ท่าจีนแล้วและวกกลับมาทางเกือบๆแหลมผักเบี้ยแล้ว ยังคงไร้วี่แววพวก 
เขาโดยสิ้นเชิง. ทฤษฏีความคาดเดาของผมก็ออกมาเสนอหน้าว่า พวกเขา น่าจะลงไปหากินลงไปทาง
อ่าวไทยตอนกลางหรือทางใต้มากขึ้นแล้วมั้ง น่าจะเป็นแหลมผักเบี้ย…หรือ บ่อนอก หรือ เอ..อาจไป
ทางเขมรแล้ว มั้ง..อะไรก็เป็นไปได้ต่างๆ นานาครับ..ใช่ครับ..ในใจผมคิด…อนิจจาการ ส้ารวจและ
การศึกษาวาฬไทยของเราครับ…..ต้ังแต่ปีที่แล้วจนถึงนาทีนี้ การศึกษาและส้ารวจวาฬในเมืองไทยยัง
ใช้วิธีมาตราฐานแบบเดิมอยู่ครับ คือ มาตราฐานแห่งการต้ังสมมุติฐาน หรือถ้าจะให้เรียก แบบ บ้านๆ
ก็คือ เดาๆเอาแหละครับ. ถ้าจะมีดีขึ้นในส่วนของผมก็คือ ผมได้มาพบและรู้จักเพื่อนๆที่ท้างาน
โดยตรงหรือทางอ้อมที่ท้าหรือชอบปลาวาฬเพิ่มขึ้น ถึงจะไม่ได้ท้าเต็มเวลาแต่ก็ทุ่มเทมากท่ีสุดที่
สถานการณ์ปัจจุบันจะอ้านวยให้ จ้านวนคนแม้จะยังไม่มากนักแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ และ ส้าหรับ
ผมท้าไป ทีละเล็กทีละน้อย ดีกว่าพูดๆแล้วไม่ลงมือท้าอะไรเอาซะเลยครับ. 
 

 
นกนางนวลโฉบเหยื่อที่ขึ้นอยู่ทั่วๆไป 

 

 “อุ้ย…ผมว่าผมเห็นโลมานะครับ” เสียงเจ้าตั้มลอยมาจากหัวเรือขณะนั้นเป็นเวลา บ่ายสาม
โมงครึ่งแล้ว เจ้านี่เหมือนกันครับ เมื่อแรกๆการมาลงเรือส้ารวจด้วยกันก็แค่อยากมาช่วยๆผมเท่านั้น 
แต่เดี๋ยวน้ีก็นั่งจับจ้องทะเลออกไปอย่างเอาจริงเอาจัง รู้จักมักคุ้นกับวาฬมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตาม
เคยครับ ผมมองตามออกไปรวมทั้งพี่จ้ารูญด้วยที่เดินออกมาจากเก๋งเรือเพราะแกยังมองไม่เห็น พลาง
ถามว่า “ทางไหน” ส่วนผมก็ว่า “แน่ใจ”ความที่เครดิตในการมองหายังสู้พี่รูญไม่ได้…สักพักเดียวครับ..
แทนค้าตอบ 



 

 
ฝูงโลมา 6 – 8 ตัว บริเวณโป๊ะจบัปลาแถบบางตะบูน (3831,382) 

 

คงเป็นเพราะธรรมชาติก็คงไม่ใจร้ายเกินไปกับเรานะครับที่ได้ส่งฝูงโลมานี้มาให้เราได้เห็นและ
เพลิดเพลินกันไปได้อีกทั้งชั่วโมง หลังจากการพยายามตามหา พี่วาฬไทย ของเรากันทั้งวันซึ่งก็คงได้
ข้อสรุปว่า วันนี้ไม่มีขึ้นในแถบย่านนี้ เพราะจากสายตาของคนหนึ่งคน(พี่จ้ารูญ)ที่เคยเป็นคนเดียวท่ี



มองออกไปเพื่อหาวาฬให้เรา ซึ่งครั้งแรกๆในปีแรกนั้นเป็นเหมือนเพียงนักท่องเที่ยวที่แค่อยากมาดู
วาฬ กลายเป็น การมองหาวาฬด้วยความร่วมมือรว่มใจกันเพื่อเป็นการส้ารวจจากในเรือวันนี้อย่าง
น้อยก็เพิ่มขึ้นมาอีก 3 – 4 คนครับ ที่เพ่งมองออกไปอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อจะมองเห็น,ถ่ายรูป 
และท้าบันทึกไว้ให้เป็นสถิติเพื่อการศึกษาต่อไป. ส้าหรับผมวันนี้ถึงจะไม่มีวาฬให้เห็น แต่ได้เห็น
ความก้าวหน้า,ความร่วมใจเล็กๆบางอย่างที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น..ถึงจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เล็กเกินกว่าที่จะ
ให้เรายังยิ้มๆให้กับความหวังบางอย่างได้ครับ. 
 

 
ฟ้ายามเย็นกับสีทองเรื่อๆแถบบางตะบูน 

 



 
ยามเย็นกับกระยางที่หัวเสา 

 
 

 
โป๊ะแถวๆบางตะบูน(385) 

 



 
 

พื้นที่ส้ารวจเมื่อวันท่ี 30พย.55 


